

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 15 พ.ค. 2561 หน้า 9 เรื่อง ปฏิรูปพลังงาน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปพลังงาน 5 ปี

● อนุรักษ์ธรรมชาติใช้พลังงานพืชแฉะสร้างโรงไฟฟ้า

นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงการปฏิรูปพลังงานได้จัดทำโรดแมปการปฏิรูปพลังงานระยะ 5 ปีแรกเพื่อปรับการบริหารจัดการพลังงานของภาครัฐใหม่เพื่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้มีความยั่งยืนอยู่ในระดับราคาที่ประชาชนรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ โดยจะขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ การแก้ปัญหาวิกฤติหรือลดต้นทุนเชื้อเพลิงในต้นทุนด้านพลังงานของภาครัฐ การแยกบทบาทหน่วยงานกำกับและหน่วยปฏิบัติออกจากกันและการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ปี 2561 (พีดีพี 2018) เพื่อให้สัมผั้องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเข้ามา

ทั้งนี้ ตามแผนพีดีพี 2018 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการใช้ไฟฟ้าทดแทนถ่านหิน (แทนที่ถ่านหิน) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ทำให้รู้ปริมาณและการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าแบบปัจจุบันน่าจะปรับปริมาณเท่าไร ในแต่ละช่วงเวลา สามารถนำ

ข้อมูลมาบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าและจัดการได้วางแผนเชิงล่วงหน้าจากส่วนใดมารองรับ เป็นประโยชน์ในการตั้งโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบไอพีเข้ามาช่วยซึ่งการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ได้มองเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อรองรับให้เกิดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า หรือโรงงานที่ลดน้อยลง ช่วยระลอกการสร้างโรงไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าผ่านหินแห่งใหม่ๆ

"จากนี้ไปหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการปฏิรูปด้านพลังงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้พัฒนาการผลิตตั้งโรงไฟฟ้าที่เร็ว ซึ่งก็เป็นหนึ่งในแผนการขยายการลงทุนและการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่แห่งอุตสาหกรรมพลังงาน สนับสนุนให้ปลูกไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล, จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเร่งกำหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมปีโตเร็วมี่ ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้สามารถขยายการลงทุนเพิ่มอีก 800,000 ล้านบาท ในปี 2565".